



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๐๘  
ที่ มท.๐๖๐๖/ว ม๕๓๑ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๐

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑ - ๑๘

ด้วยแนวโน้มสถานการณ์สาธารณสุขของโลกและของประเทศไทยในปัจจุบันมีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้ง ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ภัยจากมลพิษทางอากาศประเภท PM ๒.๕ และโรคอุบัติใหม่ต่างๆ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาของประเทศ กอปรกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ได้กำหนดให้มีการปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ บทเรียนเหตุการณ์ การเกิดสาธารณภัยและข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบจึงได้ดำเนินการปรับปรุง ทบทวน และจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๐ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีตามลำดับ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๐ ตามแนวทางการเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๐ ตัวอย่าง (ร่าง) แผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๐ และสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงนามประกาศใช้แผนได้เมื่อแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๐ ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยจักได้แจ้งให้ทราบเมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการจัดทำ (Focal Point) (ร่าง) แผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต/แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๐ และแผนกำกับ ขับเคลื่อน และติดตามการเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต/แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๐ รายละเอียดปรากฏตาม QR code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

  
(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



เอกสารประกอบการจัดทำแผนฯ